



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๘ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม **จำนวน ๔ เรื่อง**

ประธานได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ รับทราบมาตรการการจัดการประชุมวุฒิสภาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑.๒ รับทราบในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

๑.๓ รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๑๐ กระทู้ ดังนี้

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทย (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทำพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

๕. กระทู้ถาม เรื่อง การประดิษฐ์ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (นายคำณูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)

๖. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการการจัดการปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี)

๗. กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรกรรมสวนป่าและไม้ยืนต้น (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

๘. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนน ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ ๔ ช่องขึ้นไป จาก ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง (นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

๙. กระทู้ถาม เรื่อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาสี (บึงกุ่ม) (นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

๑๐. กระทู้ถาม เรื่อง แผนการบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

๑.๔ รับทราบคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเปลี่ยนแปลงกรรมการในสัดส่วนของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยขอเปลี่ยนจาก พลเรือเอก ศิขัฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็น นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

จำนวน ๒ ครั้ง

- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และ

ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๔ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบ
ต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
(นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
(นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

ด้วยลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นลุ่มน้ำสำคัญที่สนับสนุนน้ำในภาคการผลิตของโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ โดยต้นแม่น้ำบางปะกง
มาจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่รับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งในช่วงฤดูฝน หากฝนที่ตกมีปริมาณมากก็เกิดน้ำท่วม เนื่องจาก
จังหวัดปราจีนบุรีติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และในช่วงฤดูแล้งก็เกิดภัยแล้ง เพราะไม่มีอ่างเก็บน้ำ
โดยปัจจุบันแม่น้ำนครนายกมีเขื่อนขุนด่านปราการชลที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคลองพระปรัง คลองห้วยโสมง และลำไสน้อย - ไสใหญ่ นั้น
คลองพระปรังมีอ่างเก็บน้ำพระปรังที่สามารถเก็บกักน้ำความจุ ๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คลองห้วยโสมง
มีอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาที่สามารถเก็บกักน้ำความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่คลองไสน้อย -
ไสใหญ่ ยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ ซึ่งหากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไสน้อย - ไสใหญ่ ที่มีความจุปริมาณน้ำได้
ประมาณ ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จะส่งผลให้น้ำไม่ท่วมจังหวัดปราจีนบุรี และมีปริมาณน้ำเพียงพอ
สำหรับอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง รวมถึงมีปริมาณน้ำที่จะส่งไปให้พื้นที่ภาคตะวันออกมีน้ำใช้ในภาค
การผลิตตลอดทั้งปี ทั้งยังช่วยผลักดันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ขอเรียนถามว่า

โครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ไสใหญ่ สามารถก่อสร้างได้หรือไม่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร มีอุปสรรคหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไร และถ้าได้ดำเนินการก่อสร้างสามารถเริ่มงานได้อย่างเร็วเมื่อใด รวมถึงขอให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ไสใหญ่ว่ามีสภาพอย่างไร เป็นป่าอุดมสมบูรณ์หรือป่าเสื่อมโทรม นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเช่นเดียวกับพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ไสใหญ่ จึงขอให้หาแนวทางการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดามาปรับใช้กับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ไสใหญ่ รวมถึงสำรวจว่าสามารถปลูกป่าทดแทนในพื้นที่อื่นได้หรือไม่ เนื่องจากการสร้างอ่างเก็บน้ำมีข้อจำกัดหลายประการไม่สามารถสร้างที่ใดก็ได้ และการสร้างอ่างเก็บน้ำมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ในปี ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมชลประทานสำรวจความเหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ไสใหญ่ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้าง ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ให้ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) และได้ดำเนินการออกแบบเสร็จแล้ว และในปี ๒๕๔๖ มีผลการศึกษาว่าเหมาะสมที่จะก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๔๘ มีการประกาศของคณะกรรมการมรดกโลกให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นมรดกโลก แต่พื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ไสใหญ่ อยู่ในเขตมรดกโลกประมาณเกือบ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้โครงการก่อสร้างชะงักไป ต่อมาในปี ๒๕๖๓ มีการนำขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งว่าหากดำเนินการก่อสร้างต่อจะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร และให้ไปวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment หรือ EHIA) แต่กรมชลประทานยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติให้เข้าทำ EHIA ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมอุทยาน ทั้งนี้ จะขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัด และประชาชนร่วมประชุมว่าจะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ไสใหญ่หรือไม่ รวมถึงจะเรียนเชิญท่านสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย และจะศึกษาระเบียบมรดกโลกประกอบการดำเนินการด้วย

๓.๑.๓ กระทั่งถาม เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำหนดรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายชลิต แก้วจันดา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากในวันดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑.๔ กระทั่งถาม เรื่อง การแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาลทุจริต (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

ผลการพิจารณา

จากกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ตรวจพบความผิดปกติของการเบิกจ่ายงบประมาณของคลินิก-โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังมีการตรวจสอบเอกสารเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพบว่าได้ทำเอกสารหลักฐานเท็จเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “บัตรทอง” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มของโรคเมตาบอลิก จนนำมาสู่การดำเนินคดีกับคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าความเสียหายกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองจำนวนมากเป็นกังวลเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นมีใครเกี่ยวข้องและต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร รวมทั้งมีข้อสงสัยว่าสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการถูกยกเลิกสัญญาแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร สิทธิการใช้บัตรทองจะถูกลดด้วยหรือไม่ หรือยกเลิกเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับหน่วยบริการที่ทุจริตตลอดจนมาตรการอุดรูรั่วเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำสอง จะเป็นไปในทิศทางใด จากกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว ขอเรียนถามว่า การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไร มากน้อยแค่ไหน มีผู้รับผิดชอบหรือไม่ และมีผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด มีการแก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไร ตลอดจนจะมีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๓ ประเด็น คือ ๑. ขอให้มีการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตอย่างจริงจัง และมีการจัดระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีแผนการป้องกัน

ในอนาคตด้วย ๒. ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอให้ยึดมั่นในบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน และ ๓. ขอให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว โดยการส่งเสริมคลินิกประชาร่วมกับรัฐเพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิให้มีคุณภาพและเป็นไปพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า มีการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณของคลินิก-โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจำนวน ๑๘๙ แห่ง ทำให้ถูกยกเลิกสัญญา ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลได้ จึงต้องจัดหาสถานพยาบาลแห่งใหม่เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิ จนถึงขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการแก้ไขปัญหาไปในระดับหนึ่งแล้ว โดยจัดหาสถานพยาบาลแห่งใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้มากที่สุด ซึ่งอาจมีปัญหในเรื่องของผู้สูงอายุที่จะใช้บริการต้องเดินทางไกล ซึ่งได้มีการคัดเลือกคลินิกแห่งใหม่ที่ไม่เคยให้บริการและอยู่ใกล้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ใช้แอปพลิเคชันในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อมิให้เกิดการทุจริตซึ่งได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการเบิกจ่ายเงิน จะจ่ายตามที่มีการใช้บริการตามจริง เพื่อให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิมียุทธศาสตร์และมีคุณภาพและมีความโปร่งใส อีกทั้งการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สถานีอนามัย และหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีอนามัย ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตั้งกระทู้ถามไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ อันเนื่องมาจาก
บ่อนการพนันในภาคตะวันออก
(นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถาถามนายกรัฐมนตรื)

ผลการพิจารณา

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ รอบที่สอง เริ่มที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้แพร่กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีการพบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ เนื่องมาจากบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก โดยได้กำหนดให้จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเดินทางเข้าออกจังหวัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสาคร กรณีจังหวัดระยอง มีการแถลงข่าวว่าต้นเหตุของเชื้อโควิดมาจาก บ่อนการพนันในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ต่อมาเมื่อมีอีกหลายจังหวัดออกมายืนยันผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด โดยหลายพื้นที่ให้ข่าวว่าไม่มีบ่อนการพนัน มีแต่การลักลอบเล่นการพนัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบว่ามีการปล่อยปละละเลย จากเหตุดังกล่าว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ให้มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) นอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด และต่อมาได้มีคำสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) อีกเช่นกัน ผลจากการแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีสาเหตุจากการปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนอย่างมาก ขอเรียนถามว่า ผู้ใดจะต้องรับผิดชอบกรณีการมีบ่อนและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ จากการตรวจสอบกรณีบ่อนการพนันอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบกับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖ ได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามกับคณะทำงานปราบปรามแรงงานต่างด้าว ในกรณีที่ย้ายนายตำรวจทั้งหลายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) จะให้ทำหน้าที่ใด และขอลาถามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถึงกรณีข่าวการเปิดบ่อนการพนันในภาคตะวันออกที่ต้องมีการเปิดประมูลเพื่อทำบ่อนเป็นความจริงหรือไม่ อย่างไร และผลประโยชน์ตกกับใคร ในส่วนกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่าโควิด - ๑๙ เกิดจากบ่อนการพนันในพื้นที่ซึ่งเป็นการปล่อยปละละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะสั่งให้สำรอกราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงนายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ ว่ามีบ่อนการพนัน นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เคยกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเรื่องการมีบ่อนการพนันหรือไม่

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ขอตอบในเชิงข้อมูลทางสาธารณสุข สำหรับส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายหรือการแสดงความรับผิดชอบคงต้องช่วยกันและต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในส่วนการระบาดโควิด - ๑๙ รอบ ๒ ในภาคตะวันออก เกิดจากบ่อนการพนัน นั้นมีอยู่จริงจากข้อมูลการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งช่วงแรกการสอบสวนโรคไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ติดเชื้อว่าติดมาจากสถานที่ไหน อย่างไรก็ตาม ต่อมาจากทอล์กไลน์ของการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคที่หลุดออกไป มีชื่อของผู้ติดเชื้อไปด้วยจึงทำให้คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นเข้ามาให้ข้อมูลว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากว่าไปอยู่ในสถานที่บ่อนการพนัน หลังจากนั้นการสอบสวนโรคก็ดำเนินการอย่างเข้มข้น และทราบว่าส่วนใหญ่มาจากบ่อนการพนันที่มีคนอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยคนในแต่ละครั้ง รวมถึงมีการเดินสาย

เล่นการพนันในหลายพื้นที่ ประเด็นสำคัญ คือ กรณีการแพร่เชื้อจากบ่อนการพนัน การติดตาม การสอบสวนโรค และการควบคุมเพื่อกักกันผู้มีความเสี่ยงสูงนั้นดำเนินการยากมาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ ส่วนเรื่องการรับผิดชอบเรื่องบ่อนการพนัน ยังมั่นใจนายกรัฐมนตรี ที่ตั้งแต่เริ่มต้น มีการดำเนินการสอบสวนโรค และได้มีการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการไปแล้วผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ การย้ายในทุกขั้นตอนในทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องที่จะมีส่วนในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น ๕ เสือในแต่ละพื้นที่ แต่แน่นอนที่สุดการดำเนินการในแต่ละเรื่องก็จำเป็นต้องมีการตั้งกรรมการ และการสอบพยานหลักฐานว่าข้อมูลเป็นอย่างไร ต้องดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงการสอบวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง อย่างไรก็ตามมีความมั่นใจว่าเรากำลังช่วยกันเพื่อที่จะให้การควบคุมการระบาดของโควิด - ๑๙ ในทุกส่วนลดลงและควบคุมได้ สำหรับจังหวัดสมุทรสาครจะเห็นตัวเลขที่มีจำนวนสูง แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเพราะตรวจเชิงรุกในแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ซึ่งก็ต้องพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่ถ้าเทียบของคนไทยแล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดน้อยลง ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานการณ์เริ่มควบคุมได้ หลายจังหวัดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์มาหลายวันแล้ว จังหวัดอื่นก็มีผู้ติดเชื้อลดลงมาก ขอให้มั่นใจว่าขณะนี้ในกลุ่มเสี่ยงสูงเราได้ควบคุม ดำเนินการกักกันในส่วนที่มีสัมผัสเสี่ยงปานกลางก็มีมาตรการดูแลครบถ้วนหมดแล้ว ในส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องเยียวยา ในส่วนเรื่องบ่อนการพนันที่มีอยู่ในสังคมไทย ในช่วงโควิด - ๑๙ สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไม่ให้มีบ่อนการพนัน ต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวกันโดยไม่ระมัดระวัง ทั้งนี้ ในอนาคตสังคมไทยหรือประชาชนจะร่วมคิด แก้ไขปัญหาบ่อนการพนันนี้อย่างไร และประเทศจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไร ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคยกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่องการมีบ่อนการพนัน และขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังเร่งแก้ปัญหา นี้ รวมถึงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ที่มาจากบ่อนการพนัน

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง วิกฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. และปริมณฑล (นายคำณูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ผลการพิจารณา

ด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าวันหยุดที่ผ่านมากรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสภาพอากาศเลวร้ายมากจากการใช้แอปพลิเคชันตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งค่า AQI สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปลอดภัย สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดอันดับสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครพบว่าผลการตรวจวัดฝุ่น PM ๒.๕ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เกินค่ามาตรฐาน

ถึง ๕๗ พื้นที่ และในปี ๒๕๖๓ กรุงเทพฯ เคยติดอันดับหนึ่งของโลกเมืองที่มีอากาศเลวร้ายที่สุด ส่งผลเสียมหาศาลต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน แม้รัฐบาลจะเห็นความสำคัญโดยมีมติคณะมนตรีให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเกือบ ๒ ปีเต็ม ในขณะที่สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดของคนไทยสูงขึ้นซึ่งน่าสนใจว่าจะมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ ขอเรียนถามว่า การแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างไร และรัฐบาลมีปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหามาอย่างไร อีกทั้งประชาชนจะช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕ ได้อย่างไร และในขณะนี้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่ากฎหมายในปัจจุบันยังไม่ครบถ้วน และไม่แสดงให้เห็นถึงการตระหนักต่อปัญหาอย่างแท้จริง หรือบูรณาการการแก้ปัญหาที่ประชาชนมีส่วนร่วม ถ้าสภาประชาชนได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติจำนวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวอย่างไร เห็นควรสนับสนุนหรือไม่ อย่างไร และขอเสนอว่าหากรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภาควรเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศจะเกิดประโยชน์ต่อเนื้อหาของกฎหมายเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนกับภาครัฐ และฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นการแสดงความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ปัญหาเรื่องฝุ่น PM ๒.๕ เชื่อว่าทุกท่านคงทราบกันดีว่าในประเทศไทยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ในส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๐ เกิดจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มาจากท้องถนน ส่วนที่เหลือมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน ส่วนในภาคเหนือสาเหตุของฝุ่น PM ๒.๕ มาจากการลักลอบเผาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การทำการเกษตรแล้วเผาเศษเชื้อเพลิง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเผาไหม้จากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นการเผาเศษผลผลิตทางการเกษตร เช่น อ้อยมันสำปะหลัง ข้าวหรือข้าวโพด อีกทั้งมลภาวะที่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาในประเทศไทย ส่วนภาคใต้มลภาวะส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และในภาคกลางส่วนใหญ่จะมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕ ในกรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบการใช้น้ำมันระดับมาตรฐานยูโร ๕ ซึ่งจะลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันภายในปี ๒๕๖๗ ปัจจุบันเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทรถยนต์ใหญ่ ๆ ที่จะเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีหรือลดราคาเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของยานพาหนะที่มีอายุมากกว่า ๑๐ ปีบำรุงรักษาเครื่องยนต์ นอกจากนี้ปัญหามลพิษ PM ๒.๕ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ช่วง ๒-๓ วันที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับลมจากตอนเหนือของกรุงเทพฯ ซึ่งมีการเผาไหม้ในที่โล่งจากพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบกับขณะนี้อยู่ในฤดูหนาวที่สภาพอากาศปิด อย่างไรก็ตามก็ดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานงาน

ใกล้ชิดกับทุกจังหวัด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับเกษตรกรจังหวัดผ่านลงไปยัง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอดส่องกำกับกับพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ว่าเวลาใดสามารถเผาได้ และเวลาใดไม่สามารถเผาได้ และในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบาย “ชิงเก็บลดเผา” และกระทรวงฯ ต้องการสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจว่า สิ่งที่เขาอยู่นั้น สามารถแปลงเป็นเงินได้ และบริษัทใหญ่ ๆ รับซื้อเศษใบไม้ ใบหญ้าเหล่านี้เกือบหมื่นตัน รวมกันทั่วประเทศ มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับจิตอาสาพระราชทานภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกัน ไฟป่า สร้างทีมงานขึ้นมาในแต่ละหมู่บ้าน ปีนี้กองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๓ ล้านบาท ให้กับอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน ในการ เก็บวัสดุป่าและในพื้นที่เกษตรนำออกมาขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สร้างรายได้ ลดการเผาในแต่ละพื้นที่ให้น้อยลง ดำเนินการเร่งถ่ายโอนภารกิจการดับไฟป่าไปยังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งภารกิจนี้ได้เริ่มมีการถ่ายโอนไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับปัญหาและ อุปสรรคของการลดฝุ่น PM ๒.๕ ในกรุงเทพฯ คือจะหาอะไรที่จะส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้ ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ลดการใช้รถยนต์หรือเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ Hybrid หรือรถไฟฟ้ามากขึ้น เพราะจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่น PM ๒.๕ ลดลงหรือไม่มีเลย แต่ในส่วนพื้นที่ทำการเกษตรการที่จะกำจัด วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้น สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการเผา เช่น การเผาไร่อ้อย ในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลได้มีนโยบายให้ลดปริมาณการเผา ลดปริมาณการรับซื้ออ้อยที่เผาไหม้ ให้เหลือเพียงร้อยละ ๒๐ และได้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าซึ่งข้าวสามารถนำไปขายเป็นรายได้ และตระหนักถึงอันตรายของการเผาไหม้ในที่โล่ง ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ ที่ประชาชน ร่วมกันเสนอด้วยความห่วงเรื่องคุณภาพอากาศในปัจจุบันนั้น ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ จำนวนมากในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จะสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมจะได้รับการแก้ไขโดยปริยาย

๓.๒.๓ กระตุกถาม เรื่อง สถานการณ์ COVID – ๑๙ และมาตรการสร้างความมั่นใจ เรื่องวัคซีนให้กับประชาชน (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

ด้วย COVID – ๑๙ เป็นปัญหาใหญ่ของโลก ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สะสม ๑๒,๐๕๔ ราย และเสียชีวิต ๗๐ ราย ส่งผลให้ประชาชนกลัวการติดเชื้อไวรัส กลัวเชื้อโรคกลายพันธุ์ และกลัววัคซีน ซึ่งหากพิจารณาถึงการติดเชื้อในประเทศจะพบว่า แนวโน้มการติดเชื้อในประเทศดีขึ้น แต่จำนวนผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชื้อโรคในชุมชนยังมีจำนวนค่อนข้างมาก ส่วนผู้ติดเชื้อซึ่งเดินทาง

มาจากต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการได้เป็นอย่างดี มีการกักตัวผู้ติดเชื้อกักตัวจากอังกฤษ สำหรับประเด็นวัคซีน ประชาชนยังมีความกังวลว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อใด ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรี จะมีการจัดหาวัคซีนจาก ๓ แหล่ง คือ ๑. บริษัท AstraZeneca จำกัด จำนวน ๒๖ ล้านโดส คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๒. บริษัท Sinovac Biotech จำกัด จำนวน ๒ ล้านโดส คาดว่าจะได้รับวัคซีนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓. COVAX Facility ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา นอกจากนี้ ประชาชนยังคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน โดยหากพิจารณาถึงวัคซีนของบริษัทต่าง ๆ จะพบว่า วัคซีนจากบริษัท BioNTech-Pfizer ใช้ mRNA ซึ่งเป็นของใหม่ วิจัยอยู่ในระยะที่สาม จึงไม่สามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ แต่ประเทศไทยไม่ได้จัดซื้อจากบริษัทนี้ ส่วนวัคซีนจากประเทศจีนค่อนข้างปลอดภัยแต่อาจมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ เนื่องจากการผลิตวัคซีนแบบเก่าใช้ไวรัสที่ตายแล้ว สำหรับวัคซีนจาก AstraZeneca ใช้วิธีกึ่งใหม่กึ่งเก่า ขอเรียนถามว่า จากแผนการจัดซื้อวัคซีนจาก Sinovac จำนวน ๒ แสนโดส ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๘ แสนโดส ในเดือนมีนาคม และจำนวน ๑ ล้านโดส ในเดือนเมษายน รัฐบาลจะมีการฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ มีการจัดลำดับกลุ่มเสี่ยงอย่างไร และวัคซีนจาก AstraZeneca ที่จะได้ในเดือนมิถุนายน จะมีการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างไร อีกทั้งจะมีแผนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสในช่วงระยะเวลา ก่อนได้วัคซีนอย่างไร รวมถึงมีมาตรการป้องกันซูปเปอร์สเปรเดอร์จากต่างประเทศและจำกัดผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังพบรายวันโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครอย่างไร และแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จะช่วยได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีข้อสังเกต ดังนี้ Factory Quarantine ซึ่งให้โรงงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนการตรวจโดยกรมควบคุมโรคหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องใช้งบประมาณจากสำนักงานประกันสังคมเข้ามาช่วย เนื่องจากการเพิ่มต้นทุนให้กับโรงงาน นอกจากนี้ ประเทศไทยสามารถติดตามผลการฉีดวัคซีนจาก AstraZeneca ในประเทศอินเดียได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน รวมถึงสามารถดูรายงานผลการฉีดวัคซีนจาก Sinovac ที่ฉีดให้กับชาวจีนไปแล้วจำนวนมากได้ ส่วนวัคซีนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จาก รายงานประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดไม่สามารถปกปิดได้ และขอให้รัฐมนตรีให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพราะมาจากการจำลองแอปพลิเคชันต่าง ๆ จากทั่วโลก

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมภายใต้การจัดการหาของสถาบันวัคซีน และมีข้อตกลงกับบริษัท AstraZeneca จำกัด โดยตกลงซื้อ จำนวน ๒๖ ล้านโดส และจะสั่งซื้อเพิ่มอีก จำนวน ๓๕ ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมคนไทย ๓๐ ล้านคน อีกทั้งได้ตกลงซื้อกับบริษัท Sinovac Biotech จำกัด โดยจะได้รับวัคซีน จำนวน ๒ แสนโดส ในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๘ แสนโดส ในเดือนมีนาคม และจำนวน ๑ ล้านโดส ในเดือนเมษายน ทั้งนี้ มีการเตรียมการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเป้าหมายและจังหวัดเป้าหมายทั่วประเทศ โดยจำนวน ๒ แสนโดสแรก จะกระจายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาจจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็กระจายวัคซีนไป

ซึ่งกลุ่มแรกที่ได้รับ คือ กลุ่มที่มีอายุสูงกว่า ๖๐ ปี กลุ่มที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่อยู่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อสูง ในพื้นที่ห้าจังหวัดควบคุมสูงสุดที่เข้มงวดพิเศษ ส่วนจำนวน ๘ แชนโดส จะให้กับกลุ่มบุคคลเดิม รวมถึงฉีดให้กับบุคคลในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด และในบางจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด สำหรับประเด็นความปลอดภัยของวัคซีน จากรายงานพบว่า วัคซีนจาก Sinovac มีความปลอดภัยสูง มีการฉีดให้กับประชากรในประเทศจีนไปแล้วกว่า ๕ ล้านคน สามารถป้องกันผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขอยืนยันว่าวัคซีนจาก Sinovac มีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพค่ากลางพอสมควร ส่วนวัคซีนจาก AstraZeneca ที่จะได้ในเดือนมิถุนายน มีประสิทธิภาพพอสมควร และมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนเป็นเพียงการชะลอการติดเชื้อเท่านั้น จึงต้องมีมาตรการป้องกันคู่ขนานกันไป และรัฐบาลจะทำทุกประการเพื่อให้ประชาชนได้วัคซีนที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และถ้าประชาชนที่มีฐานะอยากเข้าถึงวัคซีนเร็วกว่า ก็สามารถนำเข้าไป และไปขอ อย. เพื่อทดสอบว่ามีความปลอดภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คนไทยต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงว่ามากน้อยเพียงใด และอยู่ในพื้นที่สีใด สำหรับการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก แต่ก็สามารถเข้าไปตรวจหากกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างแรงงานต่างด้าวได้ และได้รับความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมในการทำ Factory quarantine โดยคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อในโรงงาน และทำโรงพยาบาลสนามในโรงงาน ส่วนในจังหวัดต่าง ๆ ถ้าไม่ใช่คลัสเตอร์ใหญ่ ๆ ก็มั่นใจว่าทีมของจังหวัดและสาธารณสุขสามารถควบคุมได้ และขอฝากไปยังประชาชนว่าต้องทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงห้ามรวมตัวกันในแหล่งอับอากาศ หากประชาชนพบเห็นการรวมตัวกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

เรื่องด่วน

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

จำนวน ๔ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ “นครแม่สอด”

คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น (พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช) และรองประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน) พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้ขออนุญาตให้อนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (นายอภิวัฒน์ พลสยาม)

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ได้รายงานผลการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการด้วย สรุปได้ว่า จากการศึกษาที่เทศบาลนครแม่สอดได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนการจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประธานคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พิจารณาศึกษาโดยกำหนดแนวทางเบื้องต้นว่าจะยึดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกรอบหลัก โดยเฉพาะในประเด็นการคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ประเด็นความสามารถในการปกครองตนเอง ทั้งมิติรายได้ มิติจำนวนและความหนาแน่นของประชากรและมิติพื้นที่ที่สำคัญ ศึกษาแนวทางการยกระดับและจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมายและบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผลจากการศึกษาพบว่าพื้นที่แม่สอดในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวดเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงเข้าลักษณะของเมืองที่มีลักษณะพิเศษ หรือเมืองที่มีลักษณะเฉพาะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าและการลงทุน ดังนั้นการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” จะทำให้สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่แม่สอดจึงเป็นโอกาสความท้าทายใน “การจัดการเชิงพื้นที่” เพราะเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความทับซ้อนกันระหว่าง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” กับ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” จึงมีความเหมาะสมที่จะยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” เพื่อให้มีโครงสร้างหน้าที่อำนาจและทรัพยากรเพียงพอที่จะเป็น “กลไกและเครื่องมือ” ของรัฐ ในการจัดการปัญหาเชิงพื้นที่รองรับการบริหารจัดการ “เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก” ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ.” โดยคณะรัฐมนตรีทั้งในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดโครงสร้างการบริหาร “นครแม่สอด” ให้มีสถานะ นครแม่สอด นายกนครแม่สอด และคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานครแม่สอด มีอำนาจหน้าที่ตามปกติของเทศบาลนคร และอำนาจหน้าที่พิเศษ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือให้มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน ๑๐ ฉบับ ได้แก่ ๑) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ๒) กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ๓) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ๔) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ๕) กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ๖) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๗) กฎหมายว่าด้วยผังเมือง ๘) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ๙) กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ๑๐) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์ ทั้งนี้ ในร่างพระราชบัญญัติจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าการจะใช้อำนาจตามกฎหมายได้นั้นจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขั้นตอนในการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่รักษาการตามกฎหมาย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ร่วมพิจารณาด้วย และเมื่อ ก.พ.ร. จะได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกา นครแม่สอดจึงจะสามารถใช้อำนาจพิเศษตามกฎหมาย ๑๐ ฉบับได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอสนับสนุนการจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” และเห็นชอบให้มีการนำ “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ.” ในการพิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป

ภายหลังที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า การจัดตั้งเทศบาลแม่สอดและเทศบาลท่าสายลวดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะเกิดผลดีในด้านการลงทุน การค้าขาย การขยายตัวของเศรษฐกิจชายแดน อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านมีการจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบพิเศษแล้วเช่นกัน จึงควรพัฒนาของประเทศไทยให้ทันต่อการเจริญเติบโตนี้ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเข้าสู่รูปแบบพิเศษแล้ว ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของที่ตั้งการบริหารจัดการตามแนวชายแดน ได้แก่ งานตรวจคนเข้าเมือง ด้านศุลกากร เป็นต้น การแบ่งเส้นเขตชายแดน ควรมีความชัดเจนเนื่องจากแนวชายแดนจะมีเส้นทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก การจัดการความขัดแย้งทั้งในด้านการประกอบธุรกิจชายแดน และด้านความมั่นคง การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกลางและฝ่ายปกครองภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

คณะกรรมการได้ตอบชี้แจงประเด็นข้อซักถามของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า หากได้มีการจัดตั้งเทศบาลแม่สอดและเทศบาลท่าสายลวดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อการลงทุน การค้าขาย การขยายตัวของเศรษฐกิจชายแดนอย่างมาก สำหรับในด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางข้ามชายแดน งานด้านศุลกากร ได้มีกำหนดไว้เป็นอำนาจพิเศษที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ให้นครแม่สอด สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับส่วนราชการผู้ใช้กฎหมายและดำเนินการได้ตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เป็นต้น โดยกำหนดให้นครแม่สอดต้องแสดงความมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายนั้น ๆ ในส่วนของความมั่นคงทางทหาร ได้แก่ ปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชายแดน ซึ่งเป็นปัญหามาเป็นเวลานานแล้วนั้น นอกจากฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ดูแลในส่วนนี้อยู่แล้ว หากมีนครแม่สอด จะสามารถช่วยในการวางแผนบริหารจัดการในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตามชายแดนได้อีกด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

**๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ (พลเอก ชชาติอุดม ติตถะสิริ) และรองประธานคณะกรรมการในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ (นายวิทยา ผิวผ่อง) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาลักษณะทุโภชนาการในเด็ก โดยแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษามาจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารงบประมาณในโครงการ ได้แก่ จำนวนนักเรียนจริงในปีการศึกษามากกว่าจำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวนนักเรียนไร้สัญชาติ นักเรียนไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูล การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ขาดความรู้ความเข้าใจของครูผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนขนาดเล็กหรือมีจำนวนนักเรียนน้อยมีงบประมาณไม่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้ และระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ ประเด็นความไม่เพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน ควรเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนทุกสังกัด โดยจัดกลุ่มโรงเรียนตามจำนวนนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้การสนับสนุนงบประมาณโดยพิจารณาตามความจำเป็นของร่างกายในแต่ละช่วงวัย กำหนดอัตราค่าอาหารกลางวันต่อหัวที่เท่ากันในโรงเรียนทุกสังกัด ประเด็นความล่าช้าของการรับงบประมาณ ควรกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดหาอาหารกลางวันให้มีความชัดเจนและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับปีการศึกษา ทบทวนแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบัน และปรับข้อกำหนด เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนราชการและการใช้

งบประมาณเหลือจ่ายในกรณีที่มีเงินเหลือในสิ้นปีงบประมาณ ประเด็นการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ไม่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนตามโครงการ ควรขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมนักเรียนไร้สัญชาติ นักเรียนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเด็นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินการของกองทุนและสำนักงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนให้มากขึ้น และควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประเด็นการบริหารจัดการงบประมาณของบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการเงินอุดหนุน และควรมีการสื่อสารเชิงรุกและมีช่องทางการสื่อสารสองทางเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอบถามกรณีที่มีข้อสงสัยได้

ภายหลังที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า โภชนาการในโรงเรียนและการดูแลสุขภาพเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสาร และการติดตามประเมินผล ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนเป็นระบบเดียวเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ประมวลผลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการคำนวณทางโภชนาการ ควรให้มีครูโภชนาการในแต่ละโรงเรียน มีการบูรณาการโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) ควรทบทวนและแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กระทรวงมหาดไทย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันงบประมาณที่จัดสรรเพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอัตรารอยู่ที่ ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน ยังไม่มีการพิจารณาทบทวนตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ ควรกระจายอำนาจและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนโดยตรงเพื่อดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ควรทบทวนและแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากมีการกำหนดให้นำเฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินกองทุนประเดิมเท่านั้นไปใช้จ่ายเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ควรส่งเสริมการจัดทำโครงการอาหารกลางวันตามเจตนารมณ์เดิมที่เป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทั้งในเรื่องของ

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ควรทบทวนกระบวนการบริหารจัดการกองทุนและผู้บริหารกองทุน ไม่ควรกำหนดให้ครูเป็นผู้อำนาจเนื่องจากจะเกิดปัญหาการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ได้ ควรกำหนดความหมายของคำว่า “อาหารกลางวัน” ให้มีความหมายครอบคลุมถึงการดำเนินการและอุปกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารกลางวันด้วย เช่น ตู้เย็นสำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหาร นอกจากนี้ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และควรพิจารณาจัดอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย

จากนั้น ประธานคณะกรรมการวิชาการและรองประธานคณะกรรมการได้ขอรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

- | | |
|--------------------------|----------------|
| (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา | (ไม่มี) |
| (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ | (ไม่มี) |
| (๗) เรื่องอื่น ๆ | จำนวน ๓ เรื่อง |

- ขอยกเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน

ด้วยร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีเนื้อหาสาระสำคัญซึ่งคณะกรรมการมีความจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย จึงควรลดความเสี่ยงการเดินทางและการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการไม่สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามนัยของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๖ วรรคสาม (๑) จึงขอยกเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตามมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ประชุมจึงมีมติ

เห็นชอบให้คณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ อีก ๓๐ วัน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ตั้งกรรมการในคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา

โดยที่กรรมการในคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจว่างลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ประธานคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ (พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์) เสนอ

๒. ตั้งกรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา

โดยที่กรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศว่างลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็นกรรมการในคณะกรรมการการต่างประเทศแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ (นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์) เสนอ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๓ นาฬิกา

